

เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	กิจกรรม	จำนวนชั่วโมง / วัน (ไม่นับรวมเวลาพักและรับประทานอาหาร)
1	<p>การบริจาคต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริจาคโลหิต - บริจาคเส้นผม - บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม - บริจาคอาหารสัตว์ ให้หน่วยงานที่สงเคราะห์สัตว์จรจัด และพิการ - การถือกล่องรับบริจาคเงิน เพื่อรวบรวมเงินไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ <p>** โดยแนบหลักฐาน เอกสารการบริจาคที่ออกจากหน่วยงาน หรือมูลนิธิ ที่รับบริจาคมาด้วย **</p>	<p>6 ชั่วโมง</p> <p>3 ชั่วโมง</p> <p>3 ชั่วโมง</p> <p>3 ชั่วโมง</p> <p>คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 3 ชั่วโมง / วัน</p>
2	<p>การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานของมูลนิธิและเครือข่ายต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลนิธิคนตาบอด มูลนิธิกระจกเงา 	<p>คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน</p> <p>เช่น เริ่มทำเวลา 08.00 -12.00 น.และ 13.00 - 17.00 น.</p>

ลำดับ	กิจกรรม	จำนวนชั่วโมง / วัน (ไม่นับรวมเวลาพักและรับประทานอาหาร)
	<ul style="list-style-type: none"> - สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า บ้านเด็กอ่อน พญาไท บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ สัตว์จรจัดและพิการ เป็นต้น - มูลนิธิกุ๊ยกัย เช่น ปอเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู 	คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน เช่น เริ่มทำเวลา 08.00 -12.00 น.และ 13.00 – 17.00 น.
3	<p>การออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน รวมถึงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนที่ขาดแคลน และการอนุรักษ์ธรรมชาติ</p> <p>** โดยแนบตัวโครงการมาด้วย **</p>	คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน **ไม่นับเวลาเดินทางไป-กลับ / เวลาพักรับประทานอาหาร / ช่วงเวลาหลับพักผ่อน** เช่น เริ่มทำเวลา 08.00 – 12.00 น.และ 13.00 – 17.00 น.
4	<p>การช่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดงานนิทรรศการ แสดงผลงาน งานวิชาการต่างๆ โดยเป็นงานเพื่อสังคมและเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมได้ เช่น งานกิจกรรมปั่นจักรยาน อุ๋นไอรัก งานเย็บร้อยค้อยจิบประดิษฐ์ใบตอง การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น</p> <p>** โดยแนบตัวโครงการ หรือรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ **</p>	คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน เช่น เริ่มทำเวลา 08.00 -12.00 น.และ 13.00 – 17.00 น.
5	<p>การทำความสะอาดดูแลรักษาพัฒนาชุมชน โดยต้องเป็นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันในชุมชน</p> <p>** ต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรองกิจกรรม **</p>	คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง / วัน
6	จิตอาสาช่วยงานและให้ความรู้แก่เด็กและคนในชุมชน	

ลำดับ	กิจกรรม	จำนวนชั่วโมง / วัน (ไม่นับรวมเวลาพักและรับประทานอาหาร)
	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วยสอนหนังสือให้เด็กๆหรือทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆในชุมชนแออัด เช่น เป็นครูอาสาให้กับกลุ่ม ช.โซ้อาสา หรือครูอาสากลางกรุงสอนหนังสือ เป็นต้น (โดยมิได้เน้นเฉพาะเด็กในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง) - การเผยแพร่ให้ความรู้ที่ตัวเองมีให้แก่คนในชุมชน เช่น การสอนวิธีทำน้ำยาล้างจาน การสอนวิธีทำยาสระผม <p>** โดยมีได้รับค่าตอบแทนในการเผยแพร่ความรู้ **</p> <ul style="list-style-type: none"> - จิตอาสาช่วยงานเพื่อสังคม เช่น ช่วยงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รณรงค์กำจัดขยะตามบ้านเรือนในชุมชน หรือการช่วยผลิตสื่อ ทำป้าย สำหรับรณรงค์ในโครงการที่ทำเพื่อสังคม การร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 	<p>คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง / วัน</p> <p>คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง / วัน</p> <p>คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง / วัน</p>
7	<p>จิตอาสาช่วยงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เช่น ช่วยงานบริการผู้ป่วย วัดไข้ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง คั้นประวัติคนไข้ ช่วยเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง / วัน</p>
8	<p>การทำความสะอาดวัด โบสถ์ หรือมัสยิด</p>	<p>คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 6 ชั่วโมง / วัน</p>
9	<p>จิตอาสาช่วยงานพัฒนาโรงเรียน(เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ตามชนบทและขาดแคลน) ช่วงโรงเรียนเปิดเทอม ทำได้เฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์/ ส่วนช่วงโรงเรียนปิดเทอมสามารถทำได้ทุกวัน ** โดยผู้รับรองต้องเป็นครูในโรงเรียน **</p>	<p>คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง / วัน</p>

ลำดับ	กิจกรรม	จำนวนชั่วโมง / วัน (ไม่นับรวมเวลาพักและรับประทานอาหาร)
10	การช่วยงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	คิดชั่วโมงตามจริง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง / วัน
11	<p>การเรียนรู้เรื่องการออม ผ่านระบบe-Studentloan โดยทำการสมัครผ่านระบบเพื่อเข้าเรียน และทดสอบ การเรียนรู้เรื่องการออม ซึ่งกองทุนจะประกาศการเปิดระบบให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บ https://www.studentloan.or.th</p> <p>**หลังจากที่นักศึกษาเข้าไปดำเนินการเรียนรู้เรื่องการออมและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์วุฒิบัตรเพื่อใช้ในการยืนยันการเข้าเรียน และผ่านหลักสูตร</p>	3 ชั่วโมง

หมายเหตุ : กรณีกิจกรรมที่นักศึกษาทำมานอกเหนือจากเกณฑ์ที่ประกาศนี้

คณะกรรมการจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม